


 
 
 
 
 
 

 
โดย สํานักการประชุม สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

วันอังคารที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เปนประธานของท่ีประชุม ครั้งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง)  
โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง และนายบุญสง นอยโสภณ รองประธานวฒุิสภา 
คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ีประธานของท่ีประชุม      
 กอนเปดการประชุม ประธานวุฒิสภาไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปญหา  
ที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใด ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอ ๑๘ จํานวน ๑๕ คน เปนเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดเปดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมไดดังนี ้

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม     จํานวน   ๕   เรื่อง   
 - เรื่องแจงท่ีไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  

๑. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตร ี
๒. ดวยในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง)  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงาน
การเงิน และรายงานการประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน สําหรับปส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

๓. ดวยในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

    ๑) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    ๒) รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน และสํานักงานกํากับกิจการพลังงาน 

๔. ดวยในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจําป ๒๕๖๖ 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี  ๗  (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหน่ึง) 

วันอังคารท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๗ 
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๕. ดวยในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒) รับรองรายงานการประชุม               (ไมมี)   

(๓) กระทูถาม                                                                  (ไมมี)   

เรื่องดวน      จํานวน ๑ เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา  

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ของท่ีประชุมวุฒิสภา ไดมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร เจริญศรี) ซึ่งไดรับมอบหมาย 
จากคณะรัฐมนตรี และคณะเขารวมประชุม  

หลังจากเลขาธิการวุฒิสภาไดอ านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอตอท่ีประชุม  
ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี)  
และผูแทนคณะรัฐมนตรี (นายนิกร  จํานง) ชี้แจงประเด็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตอที่ประชุมวุฒิสภา สรุปไดวา รางพระราชบัญญัตนิี้มีการแกไขเพ่ิมเติมที่สําคัญ ดังนี้ 

๑) กําหนดใหวันออกเสียงสามารถเปนวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรณี
การเลือกตัง้ทั่วไป หรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและ
การประหยัดงบประมาณแผนดิน  

๒) คาใชจายในการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หารือรวมกันเพ่ือกําหนดคาใชจายในการออกเสียงและการเลือกตั้งนั้น และปรับปรุงวิธีการออกเสียงจากเดิม
ที่กําหนดใหการออกเสียงใหกระทําโดยบัตรออกเสียงเปนหลัก สวนวิธีการออกเสียงดวยวิธีอื่นเปนเพียง
ทางเลือกเทานั้น ในรางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหวิธีการออกเสียงใหกระทําโดยใชบัตรออกเสียง หรือการออก
เสียงทางไปรษณีย หรือการออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส หรือการออกเสียงทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการออกเสียงโดยวิธีอื่นเปนการเพ่ิมเติมวิธีการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดเพ่ือความสะดวกแกประชาชนผูมาใชสิทธิ  

 รางพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว 
 (วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา 
ซึ่งจะครบกําหนด ๖๐ วัน ในวันจันทรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สําหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 



 
 

- ๓ - 
 

๓) กรณีขอยุติในเรื่องท่ีจะทําประชามติกําหนดใหใชเสียงขางมากของผูมาออกเสียง  
โดยคะแนนเสียงขางมากตองสูงกวาคะแนนเสียงไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทําประชามตินั้น  

๔) การจัดทําและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการท่ีจะมีการออกเสียงตองไมมี ลักษณะ 
เปนการชี้นําใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบหรือลงคะแนนออกเสียงทางใดทางหนึ่ง  
โดยเมื่อไดประกาศกําหนดวันออกเสียงแลวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรกระบวนการและขั้นตอน
การออกเสียงใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงไดรับทราบอยางท่ัวถึงและคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการแสดง 
ความคิดเห็นโดยอิสระ และรอบดานเทาเทียมกันทั้งผูเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรือมีความเห็นทางใดทางหนึ่ง 
ในเรื่องที่จัดทําประชามติ  

๕) กําหนดใหเขตการออกเสียง หนวยออกเสียง และท่ีออกเสียงใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ในชั้นสภาผูแทนราษฎรไดมีขอสังเกตเพ่ือใหคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ และที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาเห็นชอบกับขอสังเกต 
ของคณะกรรมาธกิารวิสามัญดวยแลว  

จากนั้น ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น พรอมท้ัง 
ตั้งขอสังเกตและซักถามในประเด็นตาง ๆ สรุปไดวา ในประเด็นผลการออกเสียงท่ีจะถือวามีขอยุติในเรื่อง 
ที่จะทําประชามติ กําหนดใหใชเสียงขางมากของผูมาออกเสียง โดยคะแนนเสียงขางมากตองสูงกวาคะแนน
เสียงไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทําประชามตินั้น เปนการปลดล็อคการใชเสียงขางมาก ๒ ชั้น  
(Double majority) ในการจัดทําประชามติตามพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเดิมตองผานเสียงขางมาก ๒ ชั้น คือ มี “ผูมาใชสิทธิออกเสียง” เกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด และไดเสียงขางมากจากผูมาใชสิทธิ  ในกรณีนี้ ผู ไมไปใชสิทธิจะสงผลกระทบ 
ตอผลผานหรือไมผานของประชามติ ดังนั้น การแกไขหลักเกณฑเพ่ือใหประชามติผานไดโดยอาศัยเสียง 
ขางมากของผูมาออกเสียง และตองมากกวาเสียงไมแสดงความคิดเห็น อาจมีความกังวลวา หากมีผูไมไปใช
สิทธิออกเสียงจํานวนมากจะถือวากลุมเหลานีต้องยอมรับการทําประชามติในเรื่องนัน้ดวยหรือไม อยางไรก็ตาม  
การออกเสียงควรจะเปนหนาท่ีของประชาชน และควรจะเปนสิทธิท่ีประชาชนแตละคนจะไปหรือไมไปใชสิทธิ  
ดังนั้น มีขอสังเกตเหมือนกันวา การเอาจํานวนมาเปนการันตีวามติจะผานหรือไมผาน จะกลายเปนวา 
เปนการบังคับใหประชาชนจะตองออกมาใชสิทธิ์ใชเสียงหรือไม แนวคิดนี้ควรจะเปนมาตรการในการรณรงค
หรือโนมนาวใหประชาชนออกมาใชสิทธิใชเสียงเสียมากกวา อีกทั้งมีขอสังเกตที่จะทําใหการลงประชามติ
ครอบคลุมมากขึ้น คือ กรณีคนท่ีอยูในทะเบียนบานกลางจะทําอยางไรท่ีจะทําใหผูคนเหลานี้มีโอกาส 
ท่ีจะลงคะแนนเสียงลงประชามติดวย ประการสําคัญเมื่อจัดทําประชามติ ตองมีการสรางความรู 
และเผยแพรขอมูลใหเห็นภาพถึงกระบวนการของการท่ีจะทํารัฐธรรมนูญใหม กรอบเวลาท่ีมา และการมี 
สวนรวมของประชาชนจะสงผลอยางไร และคณะรัฐมนตรีควรจะกําหนดกรอบและวิธีการจัดทําประชามติ
รวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพ่ืออธิบายใหประชาชน
เขาใจกระบวนการท้ังหมดกอนไปใชสิทธิออกเสียงประชามติ และการแกไขเพ่ิมเติมท่ีกําหนดใหมี 
การตั้งคณะกรรมการเพ่ือใหประชาชนสามารถท่ีจะเขาไปแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ มีความรอบดาน
เทาเทียมกันถือวาเปนเรื่องท่ีด ีรวมถึงมขีอเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งคําถาม ควรมีความชัดเจนและตรงไปตรงมา 
ใหประชาชนเขาใจไดทันที ประเด็นปญหาการแกไขรัฐธรรมนูญในหมวด ๑ และหมวด ๒ ท่ีมีขอถกเถียงกัน 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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- ๔ - 
 
ขอเท็จจริงในรัฐธรรมนูญหลายฉบับท่ีผานมาก็เคยมีการแกไข หรือมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็เคยเกิดขึ้น  
การปรับแกจึงเปนเรื่องปกติ ประการสุดทายรางพระราชบัญญัตินี้มีความสําคัญตอการแกไขรัฐธรรมนูญ 
ในอนาคต ควรท่ีจะผลักดันและใหนําไปประกาศใชโดยเร็ว และหากนําไปใชไดทันตอการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดไวในโอกาสอันใกลนี้ 
จะเปนประโยชนมาก 

เมื่อสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นเปนเวลาพอสมควรแลว ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาต 
ใหผูแทนคณะรัฐมนตรี (นายนิกร  จํานง) รองอธิบดีกรมการปกครอง (นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ)  
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวอุดมรักษ บุญสวาง) ตอบชี้แจงสรุปไดวา ในประเด็น
เรื่อง Double majority มีความเห็นวาควรจะเกินกึ่งหนึ่งหรือไม หลักการสําคัญนี้ไดมีการตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและมีการรับฟงความเห็นจากทุกภูมิภาค มีการพบขอจํากัดและพบวามีปญหาเรื่องคาใชจาย  
ดังนัน้ เมื่อหลายพรรคการเมืองเสนอแกไขปรับปรุงในประเด็นนี้ จึงมีการพิจารณารวมกัน และไดขอสรุปวา
ที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ ใชเสียงขางมากธรรมดา แตเติมหลักการเขาไปวาตองมีออกมาใชสิทธิ์สูงกวา มิฉะนั้น 
ก็ถือวาไมผานเกณฑขั้นต่ํา ประกอบกับคาดวาจะมีผูออกมาใชสิทธิ์มากกวากึ่งหนึ่งแนนอน เนื่องจากมี 
การใหออกเสียงทางไปรษณีย หรือการออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส หรือการออกเสียง
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการออกเสียงโดยวิธีอื่นเพ่ิมหลายทาง สวนเรื่องประเด็นการตั้งคําถาม
เกี่ยวกับการไมแกไขในหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย เปนหลักการเปนนโยบายท่ีพรรครวมรัฐบาล
พิจารณารวมกัน และเทาที่ทราบพรรคการเมืองก็ยังไมแกหมวด ๑ และหมวด ๒ ซึ่งการทําประชามติครั้งนี้
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีโดยแท และหากมีประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการแกหมวดพระมหากษัตริย 
ดวยแลวอาจจะมีกระแสไมเห็นดวยและจะนําไปสูความขัดแยงท่ีมากขึ้นได เมื่อประชามติผานก็เปนเรื่อง
ของสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแกรัฐธรรมนูญหมวด ๑ หมวด ๒ สามารถ
แกได แตการแกในสวนนั้นตองทําประชามติเปนการเฉพาะ รวมทั้งตองมีการประชาสัมพันธกระบวนการทํา
ประชามติและการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการแกไขรัฐธรรมนูญใหกับประชาชนใหมากที่สุดดวย 
สวนกรณีคนท่ีอยูในทะเบียนบานกลางจะถูกจํากัดสิทธิไมสามารถทํานิติกรรมใด ๆ ได วิธีการแกไข
สําหรับบุคคลที่ไมใชบุคคลที่ถูกหมายจับ ใหไปแสดงตนตอนายทะเบียนทองที่ที่อยากจะมีชื่ออยูในทะเบียน
บานปกติ เมื่อมาอยูตามทะเบียนบานปกติแลวก็จะสามารถขอมีบัตรประจําตัวประชาชนและไดสิทธ ิ
ที่ถูกจํากัดนั้นคืนมา สวนประเดน็เรื่องสิทธิของผูออกเสียงประชามติกบัสิทธขิองการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรกับสมาชิกสภาทองถิ่นจะเปนอยางไร ถามีการจัดใหมีการออกเสียงประชามติตรงกันกับวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น เห็นวาคุณสมบัติตาง ๆ ของผูมีสิทธิจะเปนไป
ตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ 

ท่ีประชุมวุฒิสภาไดลงมติรับรางพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ไวพิจารณา ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๗๙ เสียง ไมเห็นชอบ ๕ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง  
และไมลงคะแนน ไมมี แลวมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ จํานวน ๒๕ 
คน กําหนดเวลาแปรญตัต ิ๗ วนัทําการตามขอบงัคับ  

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว                             (ไมมี) 
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- ๕ - 
 
(๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา               จํานวน    ๗     เรื่อง 
 

      

 ผลการพิจารณา 
 

      - เล่ือนการพิจารณา 
 

   

 ผลการพิจารณา 
 

      - เล่ือนการพิจารณา 
 

   

 ผลการพิจารณา 
 

  - เล่ือนการพิจารณา 
 

    

 ผลการพิจารณา 
 

      - เล่ือนการพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผูตรวจการแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงาน 
ของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินของสํานักงานผูตรวจการแผนดินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
   (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 ๕.๒ รายงานของผู สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุต ิธรรม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 (ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบ ียบบริหารราชการศาลยุต ิธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

 ๕.๔ รายงานประจําป ๒๕๖๐ รายงานประจําป ๒๕๖๑ รายงานประจําป ๒๕๖๓ 
และรายงานประจําป ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
 (ตามมาตรา ๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐)    
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 ผลการพิจารณา 
 

      - เล่ือนการพิจารณา 
 

    

 ผลการพิจารณา 
 

      - เล่ือนการพิจารณา 
 

   

 ผลการพิจารณา 
 

  - เล่ือนการพิจารณา  

(๖) เรื่องท่ีเสนอใหม     จํานวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

 ผลการพิจารณา 
  

      ในการพิจารณารายงานประจําป ๒๕๖๕ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติของที่ประชุมวุฒิสภา ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) กับคณะไดเขารวมชี้แจงตอที่ประชุมวุฒิสภา 

 ๕.๕ รายงานประจําป ๒๕๖๖ สภาองคกรของผูบริโภค 
 (ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๒)    

 ๕.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๖ ขององคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 (ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
 
 

   
   

 ๕.๗ รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 (ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
 

   
   

            - รายงานประจําป ๒๕๖๕ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔) 
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- ๗ - 
 

  โดยประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น 

และมีขอเสนอแนะ สรุปไดวา ปญหาของ สวทช. ในสวนท่ีเกี่ยวกับรายไดกับรายจายของหนวยงาน 

ไมสมดุลกันจึงจําเปนตองหารายไดเพ่ิม และ สวทช. จะตองมีความพรอมสําหรับการแขงขันดานวิจัย

ตลอด เ ว ลา  เ พ่ื อสร า ง ผล ง าน ท่ี เ ป น ทรั พย สิ นทา งปญญา  หรื อ ใช ค รี เ อ ที ฟคอมมอนส   

(Creative Commons: CC) คือ การอนุญาตใหงานวิจัยเปนทรัพยสินสวนกลางใหนักวิจัย ประชาชน 

สามารถนําไปใชประโยชนไดโดยไมคิดคาใชจาย เพ่ือการพัฒนาและตอยอดงานวิจัยดานตาง ๆ และเปน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหงานวิจัยนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ อีกทั้ง สวทช. ควรสงเสริมใหประชาชน 

เยาวชน มีความสนใจชื่นชอบวิทยาศาสตรใหมากขึ้น เพ่ือการสรางสรรคความคิดใหม ๆ และควรสราง

แรงจูงใจและสนับสนุนใหนักวิจัย นักวิทยาศาสตรท่ีไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศใชทุนโดยใหประจําอยู

ตามจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือรวมวิจัยพัฒนาอาชีพ สินคาในทองถิ่นตาง ๆ อีกท้ังควรสงเสริม

สนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมใหกับภาคเอกชนของไทย โดยภาครัฐไมตองใชงบประมาณ เชน 

บริษัทท่ีผลิตแผงโซลาเซลลผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย สามารถสรางกําลังผลิตกระแสไฟฟา

เทียบเทาเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟาถึง ๓ เขื่อนตอป หรือพัฒนาเทคโนโลยีอื่นท่ีเหมาะสม เชน การผลิต

น้ํ ามันจากพลาสติก  และควรสนับสนุนผลงานด านวิทยาศาสตร ของ ไทยไป สู ตลาดโลก  

การนําวิทยาศาสตรมาใชประโยชนดานสาธารณสุข เชน การพัฒนาเครื่องมือชวยวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ

และทอน้ําดีในระยะแรกซึ่งเกิดมากในภาคอีสาน หากดําเนินการสําเร็จจะเกิดประโยชนกับประชาชน

จํานวนมาก รวมถึงขั้นตอนการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero) และคารบอนเครดิต 

(Carbon Credit) ระเบียบหรือขอปฏิบัติขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

ยังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ และควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมพัฒนางานวิจัย 

ใหคณาจารย นักศึกษาคิดคนผลิตภัณฑตาง ๆ และนําไปใชประโยชนตอไป ควรเชื่อมโยงงานวิจัยกับจุด

แข็งของประเทศไทย เชน ดานการเกษตร ดานสาธารณสุข ดานการทองเท่ียว จะเกิดประโยชนมาก

ย่ิงขึ้น ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Model ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม  

และใชการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของประเทศ เชน ยกระดับพืชผลทางการเกษตรใหสามารถแขงขัน 

กับประเทศตาง ๆ ได และเพ่ิมผลผลิตการเกษตรใหมากขึ้น รวมถึงตอยอดไปสูการวิจัยเทคโนโลยี 

ทางอาหาร    

 จากนั้ น  ผู อํ านวยการ สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ เทคโนโล ยีแห งชาติ   

(ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

การวิจัย นวัตกรรมตาง ๆ มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะตองคํานึงถึงส่ิงท่ีนํามาใชไดจริงในเชิงธุรกิจ 

ในสวนการทํางานของ สวทช. พนักงานสวนหนึ่งจะทํางานรูปแบบคลายอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีเนน 

สงผลงานเปนเรื่อง ๆ ไมไดทํางานตามเวลาราชการ ในกรณีความรูในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การวิจัยที่เปดเผย (Creative Commons: CC) จะนํามาใชในเชิงธุรกิจไดตองคํานึงถึงกระบวนการ 
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ทางธุรกิจ ซึ่งมีความซับซอนและแยกออกจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

และ สวทช. ไดคํานึงถึงการนําความรูในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัย มาใชเพ่ือประโยชน

สาธารณะและมีการจดสิทธิบัตรเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ รวมถึงสงเสริมผูประกอบการไทยเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น ปจจุบัน สวทช. ไดตั้งศูนยเทคโนโลยีพลังงาน เพ่ือดูแลพลังงานในเชิงนโยบาย 

เชน การสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาสะอาด สนับสนุนเทคโนโลยีแยกขยะ โดยบริษัทเอกชนไทย 

ใหสามารถแขงขันในตลาดได ในสวนดานสาธารณสุขไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพัฒนา 

ชุดตรวจโรคมะเร็งตับและทอน้ําดี ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาในเชิงพาณิชย และจะสามารถเบิกจาย 

เพ่ือใชตรวจไดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติตอไป ในสวนการจัดทําคารบอนเครดิต  

(Carbon Credit) ได ร วมมือกับองคการบริหาร จัดการก าซ เรือนกระจก (องคการมหาชน)  

ไดตรวจประเมินและจัดทําระบบการรับรองคารบอนเครดิต (Carbon Credit) ของประเทศใหเปนท่ี

ยอมรับและมีมาตรฐานเดียวกับตางประเทศ และ สวทช. ไดพัฒนานวัตกรรมดานการเกษตร 

ซึ่งมีมูลคาสูง และสรางมูลคาเพ่ิมได เชน การใชถุงหอทุเรียน Magik Growth เ พ่ือลดสารเคมี 

และเพ่ิมคุณภาพทุเรียน โดยเกษตรกรมีความมั่นใจในการใชงานและเพ่ิมมูลคาผลิตผลไดจริง  

 ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ                    (ไมมี) 
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